

Số: 1158/SGDĐT-VP
V/v phòng, chống sốt xuất huyết;
dịch cúm gia cầm lây nhiễm sang
người; dịch bệnh Mác-bóc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2638/UBND-KGVX ngày 24/3/2023 về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bóc; Công văn số 2738/UBND-KGVX ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động, tích cực phòng chống Sốt xuất huyết; Công văn số 2770/UBND-KGVX ngày 28/3/2023 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm lây nhiễm sang người trên địa bàn tỉnh;

Để chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh kiến thức và biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm Sốt xuất huyết, dịch Cúm gia cầm lây nhiễm sang người, dịch bệnh Mác-bóc.

- Đối với dịch Cúm gia cầm lây nhiễm sang người, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh hạn chế đi, đến/ về từ khu vực đang có dịch Cúm gia cầm; nếu đi, đến/ về từ khu vực đang có dịch, chủ động khai báo y tế để kịp thời cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm.

- Đối với dịch bệnh Mác-bóc, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn.

Một số thông tin về bệnh Mác-bóc: Mác-bóc là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bóc (*Marburg*) gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài Dơi ăn quả; bệnh có thể truyền từ động vật (Dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (*nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch*) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc hoặc chết do vi rút Mác-bóc. Thời gian ủ bệnh từ 02 đến 21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó

có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50-88%), bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.

- Đối với bệnh Sốt xuất huyết, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về nguyên nhân gây bệnh; các biện pháp phòng bệnh Sốt xuất huyết như sử dụng nhang/bình xịt/vợt muỗi, thoa kem chống muỗi, mang quần áo dài tay, ngủ màn để tránh muỗi đốt; loại bỏ ổ lăng quăng, diệt muỗi truyền bệnh (*dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối, phát quang cành cây, bụi rậm; thu gom phế thải; lật úp xô, chậu, lọ, chai, lu, chum, vại không dùng đến; đậy kín lu, phi chứa nước; súc rửa dụng cụ chứa nước, cọ rửa, thay nước lọ hoa, cây cảnh, ly/chén đựng nước thờ/cúng; không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng và muỗi*); các biểu hiện mắc bệnh và cách nhận biết sớm về Sốt xuất huyết; sự nguy hiểm và tầm quan trọng của việc khám, điều trị kịp thời bệnh Sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền về trách nhiệm của mỗi người trong việc chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng tại gia đình, trường học; hưởng ứng, tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống Sốt xuất huyết để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

2. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh trong trường học (*vệ sinh cảnh quan, khơi thông cống rãnh, phát quang cành cây bụi rậm, thu gom rác thải, bảo đảm các quy định về xây dựng, sử dụng nhà vệ sinh, ...*); tăng cường giáo dục trẻ em, học sinh thực hành tốt vệ sinh cá nhân, chăm sóc, rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng trước các loại dịch bệnh (*thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, súc họng bằng nước muối, giữ vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, học tập, tích cực vận động thể lực, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý...*); bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; bố trí đủ nước sạch, xà phòng phục vụ nhu cầu rửa tay sát khuẩn của trẻ em, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khám, điều trị kịp thời; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương trong công tác điều tra, xử lý ổ dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Nhận được văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc. Các vấn đề liên quan đề nghị liên hệ bộ phận phụ trách của Sở GD&ĐT, bà Cao Thị Xuyên, email thixuyen.vp@dongnai.edu.vn, số điện thoại 0968828508. / *rem*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuốc Sở;
- Lưu: VT, VP. *rem*



Đỗ Huy Khánh